

## อบรม โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office )

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 และได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหมายให้ นางณัฐदानันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ เป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office ) เพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้พลังงานในสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา และได้จัดการอบรมได้ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



ภาพ 1 อบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office )

## การฝึกอบรมการป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉิน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำนักงานสีเขียว หัวข้อ : การป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารศูนย์บรรณสารฯ การฝึกอบรมการป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ โดย จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒน์นุฒิภักดิ์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ วิทยากรจากเทศบาลตำบลแม่กา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมรับมือ แผ่นดินไหว และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน



ภาพ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉิน



ภาพ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือภาวะอุทกเงิน





## อบรมเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมรอบตัว และส่งเสริมให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี ตามนโยบาย และทิศทาง การบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป



ภาพ 1 กิจกรรมอบรมเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม

## อบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บุคลากร ศูนย์บรรณสารฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ผู้ให้คำแนะนำการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีคุณธนวัฒน์ ชาญสมุห์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมสำรวจข้อมูล และให้คำแนะนำเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 ตามเกณฑ์การตรวจประเมินทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก



ภาพ 1 กิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

## การฝึกอบรมก๊าซเรือนกระจก เรื่อง ภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร บุคลากรศูนย์บรรณสาร และแม่บ้าน ร่วมกันจัดอบรมก๊าซเรือนกระจก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาวะโลกร้อน เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสาร มีความรู้ความเข้าใจด้านก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำหนดไว้ในด้านการสื่อสาร การมุ่งสู่สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันมุ่งสู่กันเป็นสำนักงานสีเขียว



ภาพ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมก๊าซเรือนกระจก เรื่อง ภาวะโลกร้อน